



๗ เหตุผล ทำไมเด็กไทยจึงได้เกรดไม่ดี



1 : ไม่ใส่ใจ ไม่พยายาม

การบ้านมีอะไรไม่เคยใส่ใจส่ง ไม่เคยรู้ว่าเขาสั่งงานอะไรบ้าง อาจารย์สอนหน้าห้องก็ไม่เคยใส่ใจ "เดี๋ยวลอกเพื่อนก็ได้" พออาจารย์ถามว่าทำไมไม่เรียน ก็บอกว่า "ผมโง่" โง่ไม่เห็นแปลกนิ? ก็เพราะโง่ไม่ใช่เหรอ ถึงต้องมาเรียน เอาความรู้ให้มันฉลาดๆ ขึ้น ถ้าเลือกเกิดได้ทุกคนคงอยากมี IQ สัก 180 200 ทุกคนแหละ บางคนอาจจะ IQ แค่ 80-90 ก็ไม่เห็นแปลกเลย ก็เราเลือกเกิดไม่ได้นี่ ถ้ามีความพยายาม เชื่อเถอะ มันต้องได้เกินเกรด 3

2 : ลอกตลอด ลอกไม่คิด

บางคนคิดเสมอว่า การบ้านไม่ทำ เดี่ยวลอกเพื่อนเขาก็ได้ความจริงลอกการบ้านไม่ได้ผิดมากมายเลย ใคร ๆ เขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละ ตั้งแต่คนเกรด 0 ถึงเกรด 4 ถามเลย เรียนมาใครไม่เคยลอกการบ้านเพื่อนบ้างเคยลอกกันทุกคนแหละ แต่บางคนชอบลอกไม่คิดชอบขูดมาลอกเอาวันสุดท้ายแล้วรีบ ๆ ลอก ๆ ส่ง ๆ ไป (เป็นเหตุมาจาก ไม่ใส่ใจ) 1+1 เขาตอบ 3 อีนี้ลอกไป ก็ตอบ 3 ไม่เคยดูเลยว่าเขาตอบถูกหรือผิด หรือบางคนไม่ดูด้วยซ้ำว่าเขาตอบอะไร ไม่เคยดูวิธีทำว่าเขาทำยังไง 1+1 = 2 ลอกไป 10 รอบ พอตอนสอบเขาเปลี่ยนโจทย์เป็น 1+2 ก็ตอบไม่ได้แล้ว...เวลาลอกก็ดูนิดนึง เออ... ทำไมเขาตอบแบบนี้ เขาทำยังไงถึงได้คำตอบแบบนี้

3 : ติดเกม ติด Social Network

กลับถึงบ้าน...ลัลล้า~ Facebook จำ Twitter จำ เกมจำ พักกลับมาแล้ว จากนั้นก็นั่งจุ่มปุ๊กอยู่ตรงนั้นถึงมืด อาบน้ำ นอน...แล้วงานก็ไม่ได้ส่ง orz...บางทีมันตัดสินตรงนี้แหละครับ ใครใจแข็งกว่ากัน

4 : ผัดวันประกันพรุ่ง

เอ๊ะ วันนี้มีงานอังกฤษนี่นา...ไม่เป็นไร ส่งอาทิตย์หน้า เดี่ยวค่อยทำ เอ๊ะ มะรืนนี้มีสอบไทยนี่นา...ไว้อ่านพรุ่งนี้แล้วกัน เป็นอย่างนี้กันแทบทุกคน ชอบขูดงานมาทำวันสุดท้ายก่อนส่ง แล้วพอถึงวันส่ง บางคนก็ลืมเอามา ทำให้เสียคะแนนไปซะงั้น...งานบางงานใช้เวลา 1 เดือน กับ 1 อาทิตย์ มีค่าเท่ากัน มาปับันอาทิตย์สุดท้ายเหมือนกัน

5 : ฉันไม่เคยจด! ฉันดูอย่างเดียว!

เดี๋ยวนี้บางโรงเรียนอาจารย์แทบจะสอนผ่านจอโปรเจกเตอร์หมดเพราะมันง่ายดี คลิกไปหนึ่งจ๊ก อธิบาย...จบ คลิกอีกจ๊ก อธิบายต่อไม่ต้องเขียนขึ้นกระดานดำกันแล้ว พอเป็นอย่างนี้แล้ว บางคนก็คิดว่า ฉันไม่จดดีกว่า เดี่ยวท้ายคาบฉันไปดูสไลด์อาจารย์ ดู ๆ ๆ ๆ ดูทุกวิชา ไม่เคยจดใส่สมุด พอถึงตอนสอบมานั่งอ่านสไลด์กันหัวทิ่มเลย แกรมไม่เข้าใจอีก เพราะไม่ได้จดเป็นภาษาของเราเอาไว้ เอ็ม...แต่ที่หนักกว่านั้นคือ ไม่จดด้วย ไม่ดูด้วย

6 : Lazy!

เป็นเหตุผลหลักอีกอันหนึ่งที่ทำให้ไม่ส่งงาน ไม่อ่านหนังสือก่อนสอบ ชี้เกียด ชี้เกียด ชี้เกียด ชี้เกียด ชี้เกียด

7 : ไม่เคยศึกษานอกห้องเรียน

บางคนอยู่ในห้องเรียน ก็ตั้งใจเรียน แต่ก็ยังไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจก็ไม่กล้าถามอาจารย์กลับบ้านก็... Facebook จำ Twitter จำ เกมจำ~แล้วก็เกิดการไม่เข้าใจนั้นไว้อะไร ๆ พอถึงตอนสอบก็ทำไม่ได้ ลองเปิดเว็บนี้บ้างนะ ลองถามพี่เขาดู พี่เขาตอบได้เกือบทุกอย่างแหละ บางคนไปเรียนพิเศษ พอกลับมาบ้านก็ไม่เคยทำการบ้านเลย เรียนไปก็เท่านั้น

